

ชื่อเรื่อง	: การอภิบาลผู้ติดสุรา:กรณีศึกษาคริสตจักรราชกิจภักดี สังกัดภาค 2 เชียงราย
ผู้จัดทำ	: นายนพดล เรืองนาค
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	: ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	: ดร. แม้น พงศ์อุดม
วันที่อนุมัติผลงาน	: 23 กรกฎาคม 2552
จำนวนหน้า	: 82 หน้า
คำสำคัญ	: การอภิบาลผู้ติดสุรา

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง " การอภิบาลผู้ติดสุรา:กรณีศึกษา คริสตจักรราชกิจภักดี สังกัดภาคที่ 2 เชียงราย" เป็นการศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ติดสุรา รวมถึงแนวทางการอภิบาลผู้ติดสุราที่ถูกต้อง ผู้เขียนได้แบ่งการเขียนออกเป็น 5 บทด้วยกัน คือ

บทที่ 1 " บทนำ " กล่าวถึงความเป็นมา ปัญหาและแรงจูงใจในการศึกษา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการศึกษา วิธีการศึกษาและขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า และคำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งหัวข้อเหล่านี้นำไปสู่การพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างมีขั้นตอน เพื่อทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการอภิบาลผู้ติดสุรา ผู้เขียนมีแรงจูงใจในการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เพื่อว่าผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการอภิบาลแก่บุคลากรที่สนใจโดยเฉพาะศิษยาภิบาล

บทที่ 2 เป็นการศึกษาวิเคราะห์พระธรรม เอเฟซัส 5:18 โดยศึกษาถึงเบื้องหลังพระธรรม เอเฟซัส จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากรากศัพท์ของภาษาเดิมและได้เสนอตัวบทที่แปลใหม่ เพื่อความเข้าใจและใกล้เคียงภาษาเดิมมากที่สุด ตัวบทเอเฟซัส 5: 18 ที่เสนอแปลใหม่ " และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้ประพฤติชั่วได้ แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ "

บทที่ 3 ศึกษาการอภิบาลผู้ติดสุรา ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการและทางการแพทย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการติดสุรา ผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย ผลที่กระทบต่อตัวของผู้ดื่มสุรา ต่อครอบครัว และสังคม ความผิดปกติทางจิตที่เป็นผลมาจากการดื่มสุราและวิธีการรักษา จากข้อมูลดังกล่าวทำให้รู้ถึงแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ติดสุรา ซึ่งมีความสำคัญมาก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่กลับไปดื่มสุราอีก

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดที่ได้จากแบบสอบถาม ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ดื่มสุราส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจาก เพื่อเข้าสังคม เพื่อให้ชีวิตรื่นเริง สนุกสนานและเพื่อลดความเครียด ปัญหาที่ตามมาเมื่อพวกเขาดื่มสุราคือ ได้รับอุบัติเหตุ มีปัญหา กับคู่สมรส มีปัญหาครอบครัว มีปัญหากับเพื่อนบ้านและชุมชน และพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ ต้องการให้คริสตจักรเข้ามาช่วย ต้องการคำปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาต้องการที่จะเลิกดื่ม จากข้อมูลที่ได้ ทำให้พบคำตอบหลายประการซึ่งเป็นแนวทางในการอภิบาลผู้ติดสุรา

บทที่ 5 เป็นการสรุปผลของงานศึกษา และข้อเสนอแนะ ซึ่งทำให้ได้พบความจริงหลายประการ จากผลสรุปดังกล่าวผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแนวทางในการอภิบาลผู้ติดสุราเพื่อให้พวกเขา กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า